
การเปดโอกาสใหเกดิการมสีวนรวม 

1. ประเด็นหรือเรื่องในการมีสวนรวม 

 - การจัดประชุมเพื่อรับทราบปญหาและรับฟงขอรองเรียน รองทุกขจากประชาชนทุกชุมชนในเขต

เทศบาลนครอุดรธานี ประจำปงบประมาณ 2567 

 ดำเนินการจัดประชุมลงพื้นที่ทุกชุมชน เมื่อวันที่ 1-3 , 7-10, 14-17,21-24 และ 28-30 พฤศจิกายน 

2566 ณ ศาลาประชาคมชุมชนในพื้นที่ใกลเคียง โดยแบงเปนเขต 1-4 แตละเขตจัดใหมี 4 กลุมจำนวน 105 

ชุมชน ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 

 วัตถุประสงค/ประเด็นในการมีสวนรวม  เพื่อใหคณะผูบริหารและเจาหนาที่ไดออกพบปะ/ไดรับฟง

ปญหาและความตองการของประชาชนจากทุกชุมชน สามารถรวบรวมพรอมนำขอมูลไปกำหนดเปนแผนงาน 

โครงการ กิจกรรมที่แกไขปญหาและความตองการของประชาชนไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพสูงสุด และให

สอดคลองกับแผนพัฒนาทองถ่ินเทศบาลนครอุดรธาน ี

2. สรุปขอมูลของผูมีสวนรวม/เขารวมประชาคมชุมชน 

 ดร.ธนดร พุทธรักษ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พรอมดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนคร

อุดรธานี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหนาสวนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานเจาหนาที่ท่ี

เก่ียวของ 

 ผูเขารวมประชาคม ไดแก แกนนำองคกรชุมชน คณะกรรมการชุมชน และอสม. เขต 1-4  จำนวน 

105 ชุมชน ชุมชนละ 15 คน รวมท้ังสิ้น 1,575 คน 

3. ผลจากการมีสวนรวม 

 กองสวัสดิการสังคม ไดสรุปประเด็นปญหา ขอซักถาม ขอรองเรียน/รองทุกข และกำหนดแนวทางชวยเหลอื/

แกไขปญหา ในการประชุมเพื่อรับทราบปญหาและรับฟงขอรองเรียน รองทุกขจากประชาชน เทศบาลนครอุดรธานี 

และมอบหมายหนวยงานท่ีรับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้ 

ลำดับที่ ความตองการ/ประเดน็ปญหา จำนวนกลุมเปาหมาย/

สถานที ่

หมายเหต/ุ 

หนวยงานทีร่บัผิดชอบ 

1 ติดตั้งกลองวงจรปด CCTV เพ่ิมเติม 67 ชุมชน /163 จุด กองสารสนเทศภาษี 

2 ไฟฟาแสงสวาง 62 ชุมชน / 94 จุด สำนกัชาง 

3 กอสรางรองระบายน้ำในชุมชน 53 ชุมชน / 91 จุด สำนกัชาง 

4 ปรับปรุงซอมแซมถนน 39 ชุมชน / 59 จุด สำนกัชาง 

5 ปรับปรุงซอมแซมหอกระจายขาว 30 ชุมชน กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

6 กระจกโคงจราจร 20 ชุมชน / 29 จุด สำนกัชาง 

7 ปายชื่อซอย  8 ชุมชน สำนกัชาง 

8 ปายชื่อชุมชน 15 ชุมชน สำนกัชาง 
 



4. การนำผลจากการมีสวนรวมไปปรับปรุงพฒันาการดำเนินงานของหนวยงาน 

 เมื่อหนวยงานที่รับผิดชอบรับทราบปญหาความตองการ ขอรองเรียนของประชาชน ทั้ง 105 ชุมชน 

หนวยงานจึงขออนุมัติเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) ครั้งที่ 1/2567 และนายกเทศมนตรี

ขอเสนอญัตติตอประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ในการประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี     

สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำป พ.ศ.2567 ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ 2567 เพื่อขออนุมัติโอน

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 และขออนุมัติใชจายเงินสะสม เพ่ือตั้งจายเปนคาใชจายใน

การดำเนินงาน ซ่ึงสามารถแกไขปญหาความตองการของประชาชนไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพสูงสุด 
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รปูภาพประกอบการจดัประชาคมทองถิน่ 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 


